

Trấn Yên xây dựng mô hình “Chi bộ kiểu mẫu”

Thực hiện Đề án số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ kiểu mẫu (CBKM) trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025, Huyện ủy Trấn Yên đã quán triệt, triển khai, thực hiện đến đảng bộ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện; trong đó, chú trọng hạt nhân lãnh đạo và xây dựng CBKM nhằm một bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: “Việc xây dựng CBKM được gắn chặt với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), bám sát điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh. Thông qua mô hình này, vai trò lãnh đạo của đảng viên được phát huy, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nắm bắt tốt tình hình nhân dân. Chất lượng SHCB ngày càng được cải thiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các chi bộ không chỉ bám sát thực tiễn để xác định nội dung sinh hoạt phù hợp, mà còn phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; qua đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Chi bộ thôn Quyết Tiến, Đảng bộ xã Y Can có 15 đảng viên tham gia sinh hoạt đang tích cực xây dựng CBKM. Bí thư Chi bộ Ninh Thị Mai cho biết: “100% số đảng viên nghiêm túc sử dụng hiệu quả “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh

Yên Bái” bảo đảm ghi chép đầy đủ nội dung sinh hoạt. Trong quá trình triển khai, Chi bộ vận động đảng viên và nhân dân thực hiện các công trình tiêu biểu như: xây dựng cơ sở hạ tầng, khu vui chơi thể thao, đường giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng. Đặc biệt, Chi bộ đã xây dựng mô hình camera an ninh và 4 mô hình kinh tế giỏi gồm: trồng rừng, chăn nuôi gà và kinh doanh sản phẩm OCOP mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đưa thôn Quyết Tiến được công nhận danh hiệu “Nông thôn mới kiểu mẫu” với 100% gia đình đảng viên không thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo, luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa. Các đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, lan tỏa tinh thần đoàn kết và hạnh phúc trong cộng đồng”.

Chi bộ thôn Bản Chiềng, xã Hồng Ca có 16 đảng viên; trong đó, có 14 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, vận động nhân dân phát triển kinh tế,



Đại hội Chi bộ thôn Bản Chiềng, xã Hồng Ca để ra mục tiêu phấn đấu xây dựng “Chi bộ kiểu mẫu” giai đoạn 2022 - 2025.

Triển khai thực hiện xây dựng “Chi bộ kiểu mẫu” tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn, trong năm 2024, Huyện ủy Trấn Yên đã ra quyết định công nhận 11 CBKM giai đoạn 2022 - 2025 trực thuộc 11 đảng bộ cơ sở. Đồng thời, Đảng bộ huyện chú trọng giám sát chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ đăng ký xây dựng CBKM nhằm kịp thời nắm bắt và nâng cao hiệu quả hoạt động.

xóa đói giảm nghèo đưa thôn Bản Chiềng trở thành CBKM đầu tiên của xã. Năm 2024, Chi bộ bám sát các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, cụ thể hóa thành nhiệm vụ giao cho từng đoàn thể và đảng viên. Chi bộ chỉ đạo nhân dân gieo cấy 100% diện tích lúa đúng khung thời vụ, cơ cấu giống; chủ động phòng trừ sâu bệnh. Ngoài cây lúa, nhân dân còn tận dụng đất

trồng ngô, khoai lang, củ ngọt phục vụ chăn nuôi. Chi bộ cũng định hướng trồng và thâm canh các cây chủ lực có giá trị kinh tế cao như: quế, tre măng Bát độ; đồng thời, duy trì các tiêu chí thôn nông thôn mới. Bí thư Chi bộ Hà Văn Vấn chia sẻ: “Các đảng viên luôn gương mẫu, gần dân, hiểu dân và đồng hành với dân trong mọi công việc”. Ban Chi ủy Chi bộ và các đoàn thể tích cực vận động người dân cơ cấu lại cây

trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, hướng đến sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Nhờ đó, nhiều hộ trong thôn đã mạnh dạn đổi mới tư duy, áp dụng tiến bộ kỹ thuật đạt thành quả tích cực trong phát triển kinh tế. Đặc biệt, Chi bộ phát huy hiệu quả phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong xây dựng các công trình phúc lợi. Năm 2024, thôn đã sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa; xây dựng đường điện thấp sáng dài 600 mét; kiên cố hóa 1,5 km đường nội thôn, tạo diện mạo mới cho thôn Bản Chiềng. Với tinh thần đoàn kết và sự lãnh đạo tận tâm, Chi bộ thôn Bản Chiềng là hình mẫu trong xây dựng CBKM và phát triển toàn diện ở xã Hồng Ca.

Có thể khẳng định, việc đổi mới phương thức lãnh đạo; hướng về cơ sở trong xây dựng CBKM và nâng cao chất lượng SHCB, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên. Các chi bộ đã phát huy được tính dân chủ, thẳng thắn, đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng; qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đảng viên nêu cao vai trò hạt nhân, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

TRẦN NGỌC

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên

Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên (ĐNĐV) có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong từng giai đoạn là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng. Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình TCCSĐ, bảo đảm phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng ĐNĐV; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân của cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng là nhiệm vụ cơ bản của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đạt kết quả nổi bật: TCCSĐ tiếp tục được củng cố, kiện toàn và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở và gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được quan tâm; chất lượng sinh hoạt đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên, đánh giá, xếp loại TCCSĐ được coi trọng, bảo đảm khách

quan, toàn diện. Nhiều TCCSĐ đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ được nâng lên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

ĐNĐV tăng thêm về số lượng và chất lượng, trình độ, kiến thức các mặt được nâng lên, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước, thế giới. Nhiều cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn công tác; thực hiện tốt vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người đảng viên, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó, nhiều đảng viên trẻ được đào tạo cơ bản, có đủ phẩm chất và năng lực, từng bước thích ứng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, “chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số TCCSĐ còn hạn chế, chậm đổi mới phương thức lãnh đạo; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở, sinh hoạt cấp ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá, xếp loại còn hạn chế; chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân ở cơ sở”; không ít TCCSĐ chưa thực

sự phát huy hết vai trò là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, cầu nối giữa Đảng với nhân dân cũng như bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Mô hình tổ chức ở một số loại hình TCCSĐ còn bất cập, chậm được kiện toàn, sắp xếp. Xây dựng TCCSĐ khu vực ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế, tỷ lệ có tổ chức đảng, đảng viên thấp, vai trò lãnh đạo mờ nhạt, lúng túng cả về nội dung và phương thức hoạt động. Một bộ phận đảng viên năng lực, trình độ, trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, chưa làm tròn trách nhiệm của mình trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân; một số đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu bản lĩnh chính trị; suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hiện nay, trước những khó khăn, thách thức do tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực có những biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường; mặt trái của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; sự chống phá quyết liệt, ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã ảnh hưởng tiêu cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần tiếp tục khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là các cấp ủy, tổ chức Đảng phải thường xuyên tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng ĐNĐV của TCCSĐ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng mới, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng.

B.T